

บทที่ 5

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

การศึกษาการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล
จี้เหล็ก อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด ตามความคิดเห็นของตัวแทนประชาคมหมู่บ้าน
ผู้ศึกษานำมาสรุปผล อภิปรายผล และกำหนดข้อเสนอแนะในการศึกษา ดังนี้

วัตถุประสงค์การศึกษา

1. เพื่อศึกษาระดับการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลจี้เหล็ก อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด ตามความคิดเห็นของประชาคมหมู่บ้าน
2. เพื่อเปรียบเทียบ การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลจี้เหล็ก อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด ตามความคิดเห็นของประชาคมหมู่บ้าน
ที่มีหมู่บ้านที่อยู่อาศัย ระดับการศึกษา และอายุ แตกต่างกัน
3. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะ ของตัวแทนประชาคมหมู่บ้าน ต่อการดำเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลจี้เหล็ก อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด

สมมติฐานการศึกษา

1. การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลจี้เหล็ก
อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด อยู่ในระดับปานกลาง
2. ตัวแทนประชาคมหมู่บ้าน ที่มีหมู่บ้านที่อยู่อาศัย ระดับการศึกษา และอายุ
แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อระดับการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนตำบลจี้เหล็ก อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน

ขอบเขตการศึกษา

1. เนื้อหา

การ ศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 6 ด้าน
ขององค์การบริหารส่วนตำบล จี้เหล็ก อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ดตามความคิดเห็นของ
ตัวแทนประชาคมหมู่บ้าน ได้แก่

- 1.1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- 1.2 ด้านเศรษฐกิจ
- 1.3 ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
- 1.4 ด้านสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
- 1.5 ด้านสังคม
- 1.6 ด้านการเมืองและการบริหาร

2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

2.1 ประชากร ประชากรในการศึกษา คือ ตัวแทนประชาคมหมู่บ้าน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลชี้เหล็ก อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 8 หมู่บ้าน ๆ ละ 15 คน รวม 120 คน (องค์การบริหารส่วนตำบลชี้เหล็ก. 2522 : 23)

2.2 กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างในการศึกษากำหนดจากประชากรโดยการเปิดตารางของ เครจซี และ มอร์แกน (Krejcie and Morgan) ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 92 คน(ณรงค์โพธิ์พุดกษานันท์. 2550: 80) โดย เฉลี่ย 11.5 คน ต่อหมู่บ้านแต่เพื่อให้ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างเป็นจำนวนเต็มเท่ากับทุกหมู่บ้าน จึงเพิ่มขนาดกลุ่มตัวอย่างเป็นหมู่บ้านละ 12 คนจาก 8 หมู่บ้าน รวม 96 คน

3. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล ระหว่างวันที่ 5 – 25 พฤษภาคม 2553

4. ตัวแปร

4.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกเป็นหมู่บ้านที่อยู่อาศัย จำนวน 8 หมู่บ้าน ระดับการศึกษา และ อายุ

4.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนารองค์การบริหารส่วนตำบลชี้เหล็ก อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด ตามความคิดเห็นของประชาคมหมู่บ้าน จำนวน 6 ด้าน ได้แก่ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านเศรษฐกิจ ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม และด้านการเมืองและการบริหาร

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา เป็นแบบสอบถาม แบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้

ตอนที่ 1 เป็นคำถามปลายเปิดเกี่ยวกับ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
จำแนกเป็น หมู่บ้านที่อยู่อาศัย ระดับการศึกษา และอายุ

ตอนที่ 2 เป็นคำถามปลายเปิดแบบมาตราส่วนประมาณค่าเกี่ยวกับระดับการ
ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล ชี้เหล็ก อำเภอปทุมรัตน์
จังหวัดร้อยเอ็ด ตามความคิดเห็นของตัวแทนประชาคมหมู่บ้าน แบ่งเป็น 5 ระดับ คือ มากที่สุด
มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด

ตอนที่ 3 เป็นข้อเสนอแนะของตัวแทนประชาคมหมู่บ้านต่อการดำเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล ชี้เหล็ก อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด

การวิเคราะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมสำเร็จรูปคอมพิวเตอร์ สถิติที่ใช้ได้แก่ การแจกแจง
ความถี่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การเปรียบเทียบการดำเนินงาน ใช้ t-test
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (F- test : One way ANOVA) โดยกำหนดนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05

สรุปผลการศึกษา

จากการศึกษา การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล
ชี้เหล็ก อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด ปรากฏผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้

1. การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลชี้เหล็ก
อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด ตามความคิดเห็นของตัวแทนประชาคมหมู่บ้าน โดยรวมอยู่
ในระดับมาก เมื่อจำแนกเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก 3 ด้าน เรียงลำดับจากค่าเฉลี่ยมาก
ไปน้อย ได้แก่ ด้านสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านสังคม และอยู่ในระดับปานกลาง 2 ด้าน ได้แก่ ด้าน
เศรษฐกิจ ด้านการเมืองและการบริหาร

2. การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลชี้เหล็ก
อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด ตามความคิดเห็นของตัวแทนประชาคมหมู่บ้านที่มี หมู่บ้านที่
อาศัยอยู่ ระดับการศึกษา และอายุแตกต่างกัน พบว่าโดยรวมไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ
.05และรายด้านแตกต่างกัน 1 ด้านคือ ด้านการเมืองและการบริหาร

3. ข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลจีเหล็ก อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด ตามความคิดเห็นของตัวแทนประชาคมหมู่บ้าน 5 ลำดับแรกมีดังนี้ ควรรณรงค์ต่อต้านการซื้อสิทธิขายเสียง ควรแก้ไขปัญหาราคาข้าว ควรส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตยให้เยาวชนและสตรี ควรตั้งกองทุนสำหรับนักเรียนเรียนดีของตำบล และควรจัดตั้งหน่วยรักษาความปลอดภัยทุกหมู่บ้าน

อภิปรายผล

จากการศึกษาการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลจีเหล็ก อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด ตามความคิดเห็นของตัวแทนประชาคมหมู่บ้าน ผู้ศึกษาได้นำมาอภิปรายผลได้ ดังนี้

สมมติฐานที่ 1 การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลจีเหล็ก อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด ตามความคิดเห็นของตัวแทนประชาคมหมู่บ้าน อยู่ในระดับปานกลาง

ผลการศึกษาพบว่า การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลจีเหล็ก อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด ตามความคิดเห็นของตัวแทนประชาคมหมู่บ้าน อยู่ในระดับมาก ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

ผลการศึกษาสอดคล้องกับคุณาวุฒิ ไชยคำภา (2547 : 68) ที่ได้ศึกษาด้านการดำเนินงานตามบทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคามพบว่า โดยรวมอยู่ในระดับสูง และมีผลการดำเนินงานในระดับสูงจำนวน 3 ด้าน เรียงจากค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือด้านการบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น ด้านการจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก และด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา สอดคล้องกับ สมมาศ ไชยชัยวัฒนากร (2548 : 62) ที่ได้ทำการวิจัยความคิดเห็นของสมาชิกสภาเทศบาลต่อการดำเนินงาน ของเทศบาลตำบลในเขตจังหวัดมหาสารคาม พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมาก และจำแนกเป็นรายด้าน พบว่า มีการดำเนินงานอยู่ในระดับมาก จำนวน 5 ด้าน คือ ด้านการจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ด้านการบำรุงศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปัญญาของท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของประชาชน ด้านการรักษาและระงับโรคติดต่อ และด้านการส่งเสริมการพัฒนาศรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการสอดคล้องกับ ทวีศักดิ์ ปักษา (2550 : 83) ที่ได้วิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

ตำบลต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม กลุ่มตัวอย่างได้แก่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอเมืองมหาสารคาม จำนวน 198 คน ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น รายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมาก 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการป้องกันโรค และระงับโรคติดต่อ ด้าน การบำรุงรักษาสิ่งแวดล้อม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น ด้าน การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ด้านการคุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษา ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก สอดคล้องกับสุนทรีย์ โพธิ์ศรี (2552 : 87) ที่ได้ทำการวิจัยการดำเนินงานขององค์การบริหาร ส่วนตำบลโคกก่อ อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ตามความคิดเห็นของ คณะกรรมการหมู่บ้าน ผลการวิจัยพบว่า การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อ อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการหมู่บ้าน พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับจิรัชกดิ์ ศรีจันทร์โท (2552 : 79) ที่ได้ทำการ วิจัยความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานตามหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล คอนกลาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของ ประชาชนต่อการดำเนินงานตามหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนกลาง อำเภอโกสุม พิสัย จังหวัดมหาสารคาม พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับคำรงค์ แสงสุวรรณ (2552 : 76) ที่ได้ทำการวิจัยการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าฝาง อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการหมู่บ้าน ผลการวิจัยพบว่า การดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าฝาง อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับแสงธรรม หัสดี (2552 : บทคัดย่อ) ที่ได้ทำการวิจัยการดำเนินงานขององค์การ บริหารส่วนตำบลกวนวัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ตามความคิดเห็นของประชาชนใน เขตองค์การบริหารส่วนตำบล ผล การวิจัยพบว่า การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล กวนวัน อำเภอเมือง จังหวัด โดยรวมอยู่ในระดับมาก

ผลการศึกษาไม่สอดคล้องกับบรรณพล แก้วมนตรี (2547 : 76) ที่ได้ศึกษาการ ปฏิบัติงานตามบทบาทของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 4 ด้าน ได้แก่ การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ ด้านการพัฒนาสังคม ด้านการพัฒนา การเมืองและการบริหารผลการศึกษาพบว่าโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ไม่สอดคล้องกับ วิสูตร จงชูณิษฐ์ (2549 : 81) ได้ศึกษาความคิดเห็นของประชาชนในเขตเทศบาลตำบล

บริบทต่อการบริหารงานของเทศบาลตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานของเทศบาลตำบลบรบือ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ไม่สอดคล้องกับประมวล เกตรา (2550 : 77) ที่ได้ศึกษาความคิดเห็นของคณะกรรมการชุมชนต่อการพัฒนาของเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย อำเภอกเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า การพัฒนาของเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย อำเภอกเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการชุมชนโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ไม่สอดคล้องกับพรรณธิพา สมศรีดา (2550 :70) ที่ได้ทำการวิจัยระดับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลในจังหวัดมหาสารคาม โดยกำหนดให้พนักงานเทศบาลตำบลทุกแห่งในจังหวัดมหาสารคามเป็นกลุ่มตัวอย่าง ผลการวิจัยพบว่า ระดับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลในจังหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดับปาน ไม่สอดคล้องกับ ต่อสกุล เกียรติเจริญ (2552 : 84) ที่ได้ทำการวิจัย ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง อำเภอกเกษตรวิสัย จังหวัดมหาสารคาม พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ไม่สอดคล้องกับบุญล ฝอยทอง (2552 : บทคัดย่อ) ที่ได้ทำการวิจัย ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลแกดำ อำเภอกเกษตรวิสัย จังหวัดมหาสารคาม ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ เทศบาลตำบลแกดำ อำเภอกเกษตรวิสัย จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง

ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลชีเหล็ก อำเภอกเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ตามความคิดเห็นของตัวแทนประชาคมหมู่บ้าน อยู่ในระดับมาก อาจเป็นเพราะว่า

1. องค์การบริหารส่วนตำบลชีเหล็กได้พัฒนาแหล่งน้ำ ภายในเขตตำบลให้ใช้ได้ทุกฤดูกาล ในเขตตำบลชีเหล็กมีแหล่งน้ำทุกหมู่บ้านที่ได้รับการพัฒนา และมีลำน้ำเสียว และลำน้ำเตาไหลผ่าน
2. องค์การบริหารส่วนตำบลชีเหล็ก ได้ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่อง ทำให้ประชาชนเข้าใจประโยชน์และดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงอย่างได้ผล
3. องค์การบริหารส่วนตำบลชีเหล็ก ได้จัดกิจกรรมด้านกีฬาให้กับประชาชนเป็นประจำทุกปี ทำให้ประชาชนมีโอกาสเล่นกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์เป็นประจำ

4. องค์การบริหารส่วนตำบลชี้เหล็ก ได้ช่วยเหลือผู้พิการและผู้ยากไร้อย่าง

ต่อเนื่อง

5. องค์การบริหารส่วนตำบลชี้เหล็ก ได้เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน เช่น การสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่าง ทำให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น

6. องค์การบริหารส่วนตำบลชี้เหล็กได้เสริมสร้างการมีส่วนร่วมทางการเมืองและการบริหาร เช่นการทำประชาคมหมู่บ้านอย่างเปิดเผย โปร่งใส เป็นไปตามหลักการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง

ด้วยเหตุผลดังกล่าว ระดับการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลชี้เหล็ก อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด ตามความคิดเห็นของตัวแทนประชาคมหมู่บ้าน จึงอยู่ในระดับมาก แต่มีส่วนที่ต้องปรับปรุงยุทธศาสตร์เพิ่มเติม คือ ด้านเศรษฐกิจ และด้านการเมืองและการบริหาร โดยในด้านเศรษฐกิจควรส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจให้ประชาชน และส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มเติม ส่วนด้านการเมืองและการบริหารควรจัดกล่อ่งให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น

สมมติฐานที่ 2 ตัวแทนประชาคมหมู่บ้าน ที่มีหมู่บ้านที่อยู่อาศัย ระดับการศึกษาและอายุแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อระดับการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลชี้เหล็ก อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน

ผลการศึกษาพบว่า ตัวแทนประชาคมหมู่บ้าน ที่มีหมู่บ้านที่อยู่อาศัย ระดับการศึกษาและอายุแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อระดับการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลชี้เหล็ก อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่ แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

ผลการศึกษาที่พบสอดคล้องกับคุณาวุฒิ ไชยคำภา (2547 : 68) ที่ได้ศึกษาด้านการดำเนินงานตามบทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคามพบว่าบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ที่มีสถานภาพในการดำรงตำแหน่งคณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานตามบทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับ สมมาศ โชคชัยวัฒนากร (2548 :62) ที่ได้ทำการวิจัยความคิดเห็นของสมาชิกสภาเทศบาลต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลในเขตจังหวัดมหาสารคาม ผลการเปรียบเทียบพบว่าความคิดเห็นสมาชิกสภาเทศบาล ที่มีเพศ และระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความคิดเห็น

ต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลในจังหวัดมหาสารคาม ไม่แตกต่างกันสอดคล้องกับ วิสูตร จงชวลินชัย (2549 : 81) ที่ได้ศึกษาความคิดเห็นของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบรบือต่อการบริหารงานของเทศบาลตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ผลการเปรียบเทียบ พบว่าประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษาและอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานของเทศบาลตำบลบรบือ ทั้งโดยรวมและรายด้านทั้ง 9 ด้าน ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับต่อสกุล เกียรติเจริญ (2552 : 84) ที่ได้ทำการวิจัย ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง อำเภอแกลง จังหวัดมหาสารคาม ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง อำเภอแกลง จังหวัดมหาสารคาม ที่มีระดับการศึกษา และอาชีพแตกต่างกัน พบว่าโดยรวมและรายด้านทุกด้านไม่แตกต่างกัน ทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับสุนทรี โพธิ์ศรี (2552 : 87) ที่ได้ทำการวิจัยการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อ อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการหมู่บ้าน ผลการวิจัยพบว่า ด้าน การเปรียบเทียบความคิดเห็นของคณะกรรมการหมู่บ้านจำแนกตามหมู่บ้านที่อยู่อาศัยต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อ อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมพบว่า ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับ คำรงค์ แสงสุวอ (2552 : 76) ได้ทำการวิจัยการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าฝาง อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการหมู่บ้าน ผลการวิจัยพบว่า ผลการเปรียบเทียบระดับการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าฝาง อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการหมู่บ้าน ที่มีเพศ อายุ และระดับการศึกษาแตกต่างกัน พบว่า โดยรวมไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับ นุฑุต ฝอยทอง (2552 : บทคัดย่อ) ที่ได้ทำการวิจัยความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลแกลง อำเภอแกลง จังหวัดมหาสารคาม ผลการวิจัยพบว่า ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีเพศ ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านและหมู่บ้านที่อาศัยแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลแกลง อำเภอแกลง จังหวัดมหาสารคาม พบว่า ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับแสงธรรม หัสดี (2552 : บทคัดย่อ) ที่ได้ทำการวิจัยการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกวนวัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ตามความคิดเห็นของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ผลการวิจัยพบว่า ผลการเปรียบเทียบระดับการ

ดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกวนวัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ตามความคิดเห็นของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกวนวัน

ที่มีเพศ ระดับการศึกษา และอาชีพแตกต่างกัน โดยรวมไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ .05

ผลการศึกษาไม่สอดคล้องกับ ประมวล เกตรา (2550 : 77) ที่ได้ศึกษาความคิดเห็นของคณะกรรมการชุมชนต่อการพัฒนาของเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า คณะกรรมการชุมชนเพศและระดับการศึกษาแตกต่างกัน โดยรวมมีความคิดเห็นต่อการพัฒนาของเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ.05 ไม่สอดคล้องกับ จิรศักดิ์ ศรีจันทร์โท (2552 : 79) ที่ได้ทำการวิจัยความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานตามหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนกลาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ผลการเปรียบเทียบประชาชนที่มีเพศ อายุ และระดับการศึกษาต่างกันพบว่า มีความพึงพอใจแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ผลการเปรียบเทียบพบว่าไม่แตกต่างกัน อาจเป็นเพราะว่า

1. องค์การบริหารส่วนตำบลชี้เหลือักได้ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาตามที่ได้ทำประชาคมไว้กับแต่ละหมู่บ้าน ซึ่งเป็นไปตามมติของตัวแทนประชาคมหมู่บ้าน
2. พื้นที่โดยรวมของตำบลเหลือักมีลักษณะโดยทั่วไปไม่แตกต่างกัน ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลเหลือักสามารถดำเนินงานได้ในลักษณะที่คล้ายกัน
3. ตัวแทนประชาคมหมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลเหลือัก สามารถติดตามการดำเนินงานได้อย่าง ต่อเนื่องตามที่ได้ให้ความเห็นชอบไว้
4. การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเหลือักได้รับความเห็นชอบประชาคมหมู่บ้าน จึงทำให้ประชาชนทราบการดำเนินงานและสามารถติดตามการดำเนินงานได้อย่างถูกต้อง

ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงมีผลทำให้ตัวแทนประชาคมหมู่บ้านที่มีหมู่บ้านที่อยู่อาศัยระดับการศึกษา และอายุแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อระดับการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเหลือัก อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมแตกต่างกัน แต่ด้านการเมืองและการบริหารแตกต่างกัน 1 ด้าน ซึ่งอาจเป็นเพราะว่าประชาชนมีความคิดเห็นทางการเมืองแตกต่างกัน หรืออาจเป็นผลมาจากการแบ่งฝ่ายทางการเมืองซึ่งเป็นคู่แข่งทางการเมือง หรืออาจมาจากผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะเพื่อนำผลการศึกษาไปใช้

จากผลการศึกษาดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลชี้เหล็ก อำเภอบุพมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ดตามความคิดเห็นของตัวแทนประชาคมหมู่บ้านในแต่ละด้าน ผู้ศึกษาได้นำมา กำหนดข้อเสนอแนะในการนำไปประกอบการพิจารณาขององค์การบริหารส่วนตำบลชี้เหล็กในการปรับปรุงการดำเนินงาน ดังนี้

1. ควรพัฒนารักษาที่สาธารณะอย่างสม่ำเสมอ ไม่ให้ถูกทำลาย
2. ควร ส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจให้กับประชาชนเพาะเป็นการสร้าง

รายได้เสริมให้กับประชาชน

3. ควรมีการรณรงค์ให้ประชาชนรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4. ควรสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ติดเชื้อเอดส์

อย่างสม่ำเสมอ

5. ควรบริหารงานอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้
6. ควรมีการรณรงค์ต่อต้านการซื้อสิทธิ์ ขายเสียง
7. ควรมีการรวมกลุ่มในการตั้งราคาข้าวที่เหมาะสม
8. ควรส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตยให้กับเยาวชน และสตรีอย่างต่อเนื่อง
9. เนื่องจากการกระจายของคำตอบด้านเศรษฐกิจมีสูง แสดงว่าประชาชนมีความ

ความคิดเห็นที่หลากหลาย ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลควร มีการส่งเสริมด้านเศรษฐกิจอย่างทั่วถึง และพยายามให้เท่าเทียมกันทุกหมู่บ้าน

10. ควรมีการพัฒนาทางการเมืองโดยภาพรวม เช่นมีการให้ความรู้กับ

ประชาชนเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข โดยทำความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา หรือหน่วยงานอื่น และให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง

2. ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาในคราวต่อไป

เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้พบว่า การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลชี้เหล็ก อำเภอบุพมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ดตามความคิดเห็นของตัวแทนประชาคมหมู่บ้าน ด้านเศรษฐกิจ และด้านการเมืองการบริหารอยู่ในระดับปานกลาง

ดังนั้น ในการศึกษาครั้งต่อไป ควรศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพดำเนินงาน
ด้านเศรษฐกิจ และด้านการเมืองและการบริหาร ขององค์การบริหารส่วนตำบลชี้เหล็ก อำเภอ
ปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด



มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
RAJABHAT MAHASARAKHAM UNIVERSITY